
   

 

มติการประชุม 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 
 
   ประธานคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ รวม ๓ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายสุพจน์   
โตวิจักษณ์ชัยกุล) ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
   ๒. ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรี ดังนั้น โครงการต่าง ๆ ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ ควรพิจารณา
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง ให้เกิดประโยชน์ทั้ง output และ outcome โดยควร
เน้น outcome เป็นหลัก เช่น เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไร 
   ๓. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดการใช้กระดาษ (Paperless) วาระการประชุมจะใช้ QR 
Code ในการสแกนเรียกดูเอกสาร เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
 

   มติที่ประชุม   
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยแก้ไขต าแหน่งผู้มาประชุมล าดับที่ ๕ จากเดิม “ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีน้ า
และสิ่งแวดล้อมโรงงาน” แก้ไขเป็น “ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงงาน” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

๓.๑ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
      ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม   
รับทราบการลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 
 

 
 



๒ 
 

๓.๒ รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)  
 
มติที่ประชุม   
รับทราบรายงานการรับ – จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)  
 
๓.๓ รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
      กองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
มติที่ประชุม   
รับทราบการรายงานการติดตามประเมินผลโครงการที่ด าเนินการสิ้นสุดโครงการ  

ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ รวม ๑ โครงการ และรับทราบโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ (สิ้นสุดปีที่ ๑) 
รวม ๓ โครงการ ซึ่งเห็นควรให้ด าเนินการในปีที่ ๒ และ ปีที่ ๓ ต่อไป 
 

๓.๔ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
      ของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
มติที่ประชุม   
รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
   ๔.๑ เทศบาลเมืองตราดขอขยายเวลาการด าเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการ 
         ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ความเห็นที่ประชุม 
เทศบาลเมืองตราด ควรด าเนินการประเมินความเสี่ยง เพ่ือประกอบการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
 
มติที่ประชุม   

    ๑. อนุมัติให้เทศบาลเมืองตราดขยายเวลาการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์ในการจัดการขยะมูลฝอย จากเดิมวันสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันที่  
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้เทศบาลเมืองตราดจัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการ น าเสนอส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับรองภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับจากส านักงานนโยบายฯ 
ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพ่ือส านักงานนโยบายฯ ใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของโครงการ ต่อไป 
 
 



๓ 
 
    ๒. เทศบาลเมืองตราด ต้องด าเนินการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑๕๐ แรงม้า จ านวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๓. เทศบาลเมืองตราดน าส่งเงินค่าปรับผิดสัญญา หลักประกัน และเงินส่วนต่างอ่ืนใด  
ที่เกิดจากการด าเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการก าจัดขยะมูลฝอย ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๘๕ 
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ  

๔. เทศบาลเมืองตราดน าส่งเงินคงเหลือและดอกเบี้ยจากบัญชีโครงการ ให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ 

ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
๔.๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน     

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว 
(กศข.) 

 
ความเห็นที่ประชุม 

   ๑. เพ่ิมเติมรายละเอียดตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการให้มีความชัดเจน สามารถวัดได้
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑ ป่าสาธารณะโคกตาบูรณ์ได้รับการจัดการเป็นป่าชุมชนโคกตาบูรณ์จ านวนกี่ไร่ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ร้อยละเท่าไร เป็นต้น 
   ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ จึงเห็นควรให้มูลนิธิการศึกษา
เพ่ือโลกสีเขียว (กศข.) ด าเนินการจัดท าการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา (Timeline) 
การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ (S-Curve) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ในแต่ละโครงการเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ 
   ๓. เนื่องจากป่าโคกตาบูรณ์เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์อยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การเข้าไปด าเนินการใด ๆ ในพ้ืนที่จะต้องขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองลีง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มด าเนินการ นอกจากนี้ การออกระเบียบป่าชุมชน กฎกติกาต่าง ๆ มูลนิธิ
การศึกษาเพ่ือโลกสีเขียว ควรด าเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลีง อาจออกข้อบัญญัติในการดูแลรักษาป่าแล้ว 
   ๔. เพ่ิมผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ  

 
มติที่ประชุม   
1. อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่มูลนิธิการศึกษาเพ่ือโลก 

สีเขียว เพ่ือด าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพ่ือการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วงเงิน 4,281,880 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓ ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 3๐ มิถุนายน 256๔) 

2. ให้มูลนิธิการศึกษาเพ่ือโลกสีเขียว จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบ
ระยะเวลาด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) 
ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากส านักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 



๔ 
 
ให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพ่ือการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานนโยบายฯ ต่อไป 

3. ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการ
ด าเนินงานในปีที่ 1 ก่อน หากผ่านการประเมินผลส าเร็จแล้ว จึงจะให้ด าเนินโครงการในปีที่ 2 ต่อไป 

๔. ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
การศึกษาเพ่ือโลกสีเขียว ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม 

 

๔.๓ โครงการนวัตกรรมการรักษาฟื้นฟูระบบราก และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ล าพูนให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย 
สวยงาม และยั่งยืน ของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ด าเนินการโดย เครือข่าย
เชียงใหม่ เขียว สวย หอม 

 
ความเห็นที่ประชุม 

   ๑. เพ่ิมเติมผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการ และเพ่ิมเติมข้อมูล อายุขัยเฉลี่ยของต้นยางนา จ านวนต้นยางนาที่ได้รับการฟ้ืนฟู รวมทั้ง หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบดูแลต้นยางนา ภายหลังจากท่ีโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
   ๒. เพ่ิมเติมรายละเอียดผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการให้สามารถเห็นได้
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ลดความเสี่ยงตัวการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนและผู้ใช้เส้นทาง
ริมถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ได้จ านวนเท่าไร เป็นต้น 
   ๓. เปลี่ยนชื่อโครงการนวัตกรรมการรักษาฟ้ืนฟูระบบราก และสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ล าพูนให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน เป็นโครงการ
การรักษาฟ้ืนฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ล าพูนให้อยู่คู่ชุมชน
อย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน  
   ๔. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ จึงเห็นควรให้มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ ด าเนินการจัดท าการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา (Timeline) การติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ (S-Curve) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในแต่ละ
โครงการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ 
   ๕. ให้มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เสนอแนวทางในการปลูกต้นยางนาเสริมต้นยางที่มีอายุมาก 
ประกอบด้วย  
 

มติที่ประชุม   
๑. อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  

โดยเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม เพ่ือด าเนินโครงการการรักษาฟ้ืนฟูระบบราก และสร้างการมีส่วนร่วม  
ในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่ -ล าพูนให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน วงเงิน 
๔,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 



๕  
 

๒. ให้มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม จัดท ารายละเอียด
แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และ
สามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะ เสนอ
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากส านักงานนโยบายฯ แจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพ่ือการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานนโยบายฯ ต่อไป 

๓. ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการ
ด าเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลส าเร็จแล้ว จึงจะให้ด าเนินโครงการในปีที่ ๒ ต่อไป 

๔. ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 

๑. ความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์ 
     พลังงาน 

 

       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนในลักษณะ Block Grant 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประธานคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ส านักงานนโยบายฯ ได้ประสานกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้ว ปรากฏว่า 
กองทุนสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ที่มีเครือข่ายอยู่ในพ้ืนที่ โดยกองทุน
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะโอนเงินให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยไม่ผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม แต่กองทุน
สิ่งแวดล้อมจะท าหน้าที่ติดตามการท างานของโครงการ ซึ่งท าให้กองทุนไม่ได้รับประโยชน์ในการด าเนินการ ดังนั้น 
จึงไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กองทุนส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานจะให้การสนับสนุนงบประมาณกับผู้เสนอโครงการโดยตรง จะไม่น างบประมาณส่งมาที่กองทุน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น มีแนวทางที่สามารถน ามาใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกแนวทางหนึ่งคือ การใช้
แนวประชารัฐโครงการร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ Siam Cement Group 
(SCG) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เป็นต้น ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน
สิ่งแวดล้อมได ้
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 


